
Samráðsfundur 

Dags:  8. Sept. 2008, kl. 10:00 

Aðili: Landssamband hestamannafélaga 

 Fulltrúar:  Oddrún Sigurðardóttir, starfsmaður 

Tengiliðir: lh@isi.is 

Viðstaddir stjórnarmenn:  Svanfríður Jónasdóttir,  Anna Sverrisdóttir, Hjörleifur Kvaran, Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Tómas Þór Tómasson. 

1. Að öllum líkindum mun LH senda verkefnastjórn minnisblað þar sem tæpt verður á 

sjónarmiðum sambandsins. Oddrún þekkir lítið til Rammaáætlunar en formaður 

sambandsins, sem var veðurteppturúti af landi, vissi meira. Einnig hefur einn félagi (Auðunn) 

verið að setja sig sérstaklega inn í Rammaáætlun. 

2. LH er að vinna að áætlun um reiðvegi um landið og þar er mikið starf í gangi, m.a. samstarf 

við Vegargerðina. Munu senda verkefnmastjórn upplýsingar um hvar það starf er á vegi statt. 

Starfsmaður þessa verkefnis er Haraldur (?). Verkefnqastjórn bað um að fá sent kort yfir 

reiðvegi (núverandi og áætlanir). 

3. OS taldi LH vilja koma að þessu samráði – „hestamenn vilja koma sjónarmiðum hestamanna 

að sem víðast“. 

 

 


